



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

19 เมษายน 2564



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย 18 เม.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 1,767 ราย ป่วยสะสม 42,352 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 101 ราย หายป่วยเพิ่ม 113 ราย หายป่วยสะสม 28,683 ราย ยังรักษาอยู่ 13,568 ราย มีผู้รับวัคซีนโควิดแล้ว 608,521 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อสะสม 141,985,494 ราย เสียชีวิต 3,032,185 ราย รักษาหาย 120,515,135 ราย ประเด็นในต่างประเทศที่น่าสนใจ ได้แก่ **แคนาดา** พบผู้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันหายากแต่เป็นอันตราย หลังฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกา เป็นรายที่ 2 แต่ยังคงแนะนำให้ใช้วัคซีนนี้ต่อไป พร้อมเตรียมยกระดับมาตรการในรัฐออนแทรีโอ **อินเดีย** ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกกว่า 260,000 คน กรุงนิวเดลี ออกซิเจนและเตียงผู้ป่วยไม่พอแล้ว

#### ประเด็นที่มีผลกระทบ

##### 1. ผู้ติดเชื้อในจังหวัดต่างๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ,คมชัดลึก, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ) ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ประชาชาติ, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สปริงนิวส์, acnews, js100, isaranews, thaipbs, one31, mthai, nationtv. thebangkokinsight, thestandard, 77kaoded, thailandplus, mcot, INN, newtv, Chiangmainews, siangtai)

-**เชียงใหม่** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 196 ราย **นนทบุรี** 108 ราย **สมุทรปราการ** 64 ราย **พระนครศรีอยุธยา** 9 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อจากคนในครอบครัว **ชลบุรี** 120 ราย **นครศรีธรรมราช** 11 ราย เชื่อมโยงสถานบันเทิง **นครราชสีมา** 28 ราย พบคลัสเตอร์บาร์ที่วันเกิดใน อ.ปากช่อง ส่วนคลัสเตอร์ร้านหมูกระทะและชาวญี่ปุ่นคุมได้แล้ว **กระบี่** 3 ราย รวม 27 ราย กระจายทุกอำเภอ **นราธิวาส** 18 ราย **ระนอง** 2 ราย **ยะลา** 2 ราย **ภูเก็ต** 25 ราย **ระยอง** 34 ราย เชื่อมโยงสถานบันเทิงแถวทองหล่อ **นครปฐม** 38 ราย **ราชบุรี** 12 ราย **กาฬสินธุ์** 4 ราย **ปัตตานี** 1 ราย **อำนาจเจริญ** 4 ราย **สตูล** 1 ราย **ปราจีนบุรี** 5 ราย **เชียงราย** 17 ราย **ชัยภูมิ** 4 ราย **พิษณุโลก** 26 ราย **ชัยนาท** 1 ราย **อุบลฯ** 12 ราย **ร้อยเอ็ด** 5 ราย **เลย** 2 ราย **นครพนม** 7 ราย โยงสถานบันเทิง เจริญพร.สนาม 200 เติง **อุดรธานี** 14 ราย บุคลากรติดเชื้อต้องกักตัวนับ 100 คน **ลำพูน** 12 ราย **กาญจนบุรี** 1 ราย เป็นเด็ก 3 ขวบ **ลพบุรี** 6 ราย

-**โรงเรียนหอวัง ครู** - นักเรียน ติดเชื้อ 5 ราย **บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์** พนักงานติดเชื้อ 1 ราย **โรงพยาบาล ตำรวจติดโควิด** 1 นาย กักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดกว่า 40 ราย **ไปรษณีย์** เจ้าหน้าที่ติดเชื้อ 1 ราย ปฏิบัติงานที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา **อบต.เกาะกูด** ทำความสะอาด รร.-รีสอร์ท หลังพบบาร์เทนเดอร์โควิด **กปน.** ปิดสำนักงานประชาสัมพันธ์สาขานนทบุรี สาขาพระโขนง สาขาสุโขมิวิท 19 - 21 เม.ย. หลังพบพนักงาน 2 ราย ติดเชื้อ

##### 2. คลัสเตอร์ตลาดกลางกุ้งอยุธยา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, sanook, thaiPBS, tnnthailand, one31, 77 kaoded, thailandplus, workpointtoday)

-อบจ.พระนครศรีอยุธยา สั่งปิดตลาดกุ้งอยุธยา 17-18 เม.ย. หลังพบผู้ติดเชื้อในตลาด 20 คน พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและล้างทำความสะอาดทั้งตลาด เจ้าหน้าที่ตรวจเชิงรุกในตลาดเพิ่มเป็น 800 คน ด้าน สสจ.พระนครศรีอยุธยา ระบุน่าไม่ใช้คลัสเตอร์ใหม่ แต่เป็นคนที่ติดเชื้อจากสถานบันเทิงในกทม. แล้วกลับมาหาญาติในตลาดกลาง พบแค่ร้านเดียว ไม่ได้ระบาดทั้งตลาดตามที่เป็นข่าว หากตรวจผู้ประกอบการ-พนักงาน ร้านอาหารในตลาดแล้วไม่พบผู้ติดเชื้อจะพิจารณาเปิดค้าขายต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผู้จัดการ, แนวหน้า)

-สสจ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศแจ้งเตือนพ่อค้าแม่ค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องในตลาด รวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปตลาดกลางกุ้งอยุธยา ช่วงวันที่ 30 มี.ค. - 15 เม.ย. ให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight

-สสจ.นนทบุรี ขอให้ชาวนนทบุรีที่เดินทางไปตลาดกลางกุ้ง จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. - 15 เม.ย. 2564 ไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ฟรีในทุกศพ.ใกล้บ้าน

### 3.สถานการณ์จังหวัดเชียงใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ChiangmaiNews)

-สสจ.เชียงใหม่ รายงานว่า ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่กระจายในหลายพื้นที่ กอปรกับ 41 พบกำลังพลติดเชื้อ 12 นาย นอกจากนี้ ยังมีความกังวลมากขึ้นในกลุ่มบุคลากรรพ.หลายแห่ง หลังมีผู้ติดเชื้อรายหนึ่งที่ จ.ลำปาง เป็นหญิงอายุ 25 ปี อาชีพดีแลอร์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปติดต่อรพ.ในเชียงใหม่ถึง 7 แห่ง ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 11 เม.ย. และระหว่างนั้นได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงหลายแห่ง ก่อนเริ่มมีไข้และตรวจพบติดเชื้อวันที่ 12 เม.ย. ส่วนรพ.สนาม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ มีผู้ติดเชื้อทยอยเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายและตรวจไม่พบเชื้อชุดแรกประมาณ 50 คน จะได้ออกจากรพ.สนามกลับบ้าน

### 4.ฉีดวัคซีนแล้วภูมิคุ้มกันไม่ขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, thaigov, thailandplus, workpointtoday, newtv)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ทาง Social Media ว่า ผู้รับวัคซีนของซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้วตรวจหาภูมิคุ้มกันด้วย rapid test ภูมิคุ้มกันไม่ขึ้น ว่า rapid test ไม่ใช่ชุดตรวจภูมิคุ้มกันหลังรับวัคซีน ต้องตรวจสไปค์โปรตีนและทำในห้องชีวนิรภัยระดับ 3 พร้อมแสดงผลตรวจของตนเองซึ่งฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม หลัง 14 วัน พบภูมิคุ้มกันขึ้นสูง

### 5.ปัญหาเตียงเต็ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์

-นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า นักข่าวสปริงนิวส์ตรวจพบเชื้อโควิด รพ.เอกชนแจ้งว่าเตียงเต็ม ต้องส่งไป Hospitel โดยมีค่าใช้จ่ายหักจากประกันที่ผู้ป่วยทำไว้ และค่าส่วนต่างรวมประมาณ 50,000 บาท ซึ่งต้องสำรองจ่ายแล้วเบิกคืนจากประกันสังคม แต่รพ.เอกชนอีกแห่งแจ้งว่าไป Hospitel ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ตรวจพบเชื้อกับรพ.แรกแล้วจึงรับเคสไม่ได้ ให้โทรไป 1668 จนเข้ายังไม่มีคนรับ จึงมีคำถามว่า 1.เมื่อต้องไป Hospitel ผู้ป่วยต้องจ่ายเงินเองหรือไม่ 2.ถ้าจ่ายเอง ประกันสังคมช่วยจ่ายได้หรือไม่ ถ้าไม่มีประกันสังคมจะจ่ายเองได้อย่างไร 3.นโยบายที่ให้ทุกคนรักษาฟรีมีความชัดเจนแค่ไหน 4.กทม.มีรพ.มากสุดในประเทศ แต่ยังไม่มียเตียงพอกับผู้ป่วย 5.แพทย์บอกว่าถ้าติดเชื้อไม่มีอาการให้กักตัวที่บ้าน แต่กฎหมายบอกว่าถ้ารพ.พบผู้ติดเชื้อต้องรับไว้รักษา 6.ใครจะเป็นคนบอกได้ว่าอาการหนักต้องอยู่รพ. อาการเบาๆก็ตัวเอง ทั้งนี้ สื่อไม่ได้ทำให้ต้นตระหนัก แต่ปัญหาคือ ความไม่ชัดเจนของรัฐ แฉลงอย่างหนึ่งแต่ปฏิบัติจริงอีกอย่างหนึ่ง

### 6.การจัดหาวัคซีนฉีดให้คนไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ

-นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แฉลงว่า ยอดผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ควบคุมตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนเรื่องวัคซีน ไทยเพิ่งฉีดไปทั้งหมด 523,000 โดส และฉีดครบ 2 โดส เพียง 81,429 คน คิดเป็น 0.73% อยู่ลำดับที่ 127 ของโลก ขณะที่สิงคโปร์ กัมพูชา เมียนมาร์ อันดับการได้รับวัคซีนดีกว่าไทย แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจัดการวัคซีนได้ล่าช้า และต้องรื้อนำวัคซีนเข้ามาฉีดให้ประชาชนคนไทยโดยด่วน ขณะที่ยาฟาวิพิราเวีย มีอยู่ในสต็อก 4 แสนเม็ด ต้องใช้วันละ 2 หมื่นเม็ด รัฐบาลจึงต้องรื้อนำเข้ายา แสดงให้เห็นว่าเป็นความล้มเหลวของศบค. ในการบริหารจัดการเรื่องยา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ

-ดร.ธนภุต วรธนัชชากุล ผอ.สำนักงานประสานงานกระบวนการยุติธรรม สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด โพสต์เฟซบุ๊กว่า เป็นสิทธิของประชาชนทุกคนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ฉีดได้ล่าช้ากว่าประเทศอื่นในโลกและอาเซียน โดยวันที่ 18 เม.ย. มีประชาชนฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ประมาณ 82,000 ราย คิดเป็น 0.125% ของประชากร ส่วนเข็มที่ 1 ประมาณ 0.8% รัฐบาลต้องมีแผนการจัดการและแผนการฉีดวัคซีนที่ชัดเจนและแฉลงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเป็นการผูกมัดให้รัฐบาลต้องดำเนินการตามที่แฉลงไว้ หากเดิมรัฐบาลไม่มีนโยบายจัดหาวัคซีนเฉพาะแอสตราฯ และซิโนแวค ขณะนี้คนไทยคงได้รับการฉีดวัคซีนทั่วถึงมากกว่านี้

### 7.เรียกร้องค่าเสียหายบุคลากรการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผู้จัดการ

-ดร.สุวดี พันธุ์พานิช คณะทำงานด้านสาธารณสุข พรรคไทยสร้างไทย เรียกร้องนายกฯ จ่ายค่าเสียหายบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขแบบทวีคูณ เนื่องจากรัฐบาลบริหารสถานการณ์ล้มเหลว ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึงกว่า 4 หมื่นราย ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานภายใต้ความกดดันอย่างหนัก

### 8.ผู้ติดเชื้อเผยแพร่คลิปไม่แยกกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook, tiktok

-เพจ อายากดังเดี่ยวจัดให้ Kim Signature เผยเรื่องราวหญิงรายหนึ่งที่ติดโควิด ลงคลิป TikTok นอนเบียดแฟนและเพื่อนที่ไม่ติดเชื้อ อ้างว่าเป็น

เพราะรพ.เตียงเต็ม แยกห้องเพื่อกักตัวไม่ได้ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เข้าใจที่รพ.เตียงเต็ม แต่แปลกใจที่ผู้ป่วยและคนใกล้ชิดไม่ได้หาทางป้องกันการติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์

-ผู้ป่วยโควิดหญิง รักษาอยู่รพ.สมุทรปราการ โพสต์คลิปหนุ่มใส่ชุดผู้ป่วยเดินถือโทรศัพท์ ระบุว่า เจอโรคจิตแอบถ่าย จนเกิดกระแสวิจารณ์พฤติกรรมของหนุ่มคนดังกล่าว พร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยสอดส่องความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

#### 9.ดราม่าเตียงรพ.สนาม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ sanook

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่ง ซึ่งเป็นกัญญาใน จ.เชียงใหม่ โพสต์ภาพแพทย์-พยาบาลในรพ.สนาม ระบุว่า รพ.สนามเตียงไม่นานนอน แต่ก็ยังมีเตียงให้นอนและได้นอนเมื่อถึงเวลานอน ส่วนกลุ่มคนที่ทำหน้าที่ดูแลรักษานอนไม่สะดวกสบายและจะได้นอนเมื่อร่างกายไม่ไหวแล้ว เพื่อให้เห็นอีกมุมของการทำงานพร้อมขอร้องขอให้ความร่วมมือ อย่าปกปิดข้อมูล และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง

#### 10.ยาคอกเทลรักษาโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ

-นายไพศาล พิษมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ผู้ป่วยโควิดมีสิทธิขอใช้ยาคอกเทล โดย 1.ยาคอกเทล เป็นยาที่ประเทศไทยผลิตได้เอง ราคาทุนเม็ดละ 3 บาท มีสำรองอยู่หลายล้านเม็ด ใช้รักษาโรคเอดส์มา 20 กว่าปีแล้ว 2.จีนค้นพบว่า ยาคอกเทลสามารถรักษาโควิดได้ หายภายใน 48 ชั่วโมง -4 วัน ได้รายงานต่อผู้ใหญ่ในรัฐบาลและส่งตัวอย่างให้จีน 170 กล่องเมื่อเดือน ก.พ. 2563 จีนได้นำไปผลิตใช้รักษาผู้ป่วยได้ผลดี 3.แพทย์รพ.ราชวิถี ใช้ยาคอกเทลรักษาผู้ป่วยโควิดหายภายใน 48 ชั่วโมง มีการแถลงข่าวเป็นทางการโดย รมว.สธ.เป็นประธาน 4.ได้ออกประกาศสาธารณสุข วันที่ 29 มี.ค. 2563 ลำดับที่ 2 ให้ใช้ยาคอกเทลรักษาโควิด

#### 11.ใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ป่วยโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต โพสต์เฟซบุ๊กว่า เริ่มใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ป่วยโควิด 19 ที่รพ.สนาม ธรรมชาติศาสตร์ ตามความสมัครใจ พร้อมเริ่มใช้การแพทย์แผนไทยตามแนวทางของพระคัมภีร์ตักกาศศิลา ว่าด้วยโรคระบาด (กระทุ้งพิษไข้, แปรภายใน, ครอบไข้) โดยจะเริ่มที่รพ.สนาม จ.เพชรบุรี โดยจะจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ R2R และติดตามผลเพื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ฟ้าทะลายโจรหรือยาแผนไทย ก่อนหาทางตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ในระดับสากลต่อไป โดยมอบฟ้าทะลายโจร 2 แสนเม็ดให้ สธ.รักษาผู้ป่วยโควิดทั่วประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชี้แจงเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ว่า ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่ชัดเจนสนับสนุนว่าการใช้ฟ้าทะลายโจรป้องกันโควิด 19 ได้ แต่มีการศึกษาพบว่าการใช้ฟ้าทะลายโจรขนาดต่างๆ ช่วยป้องกันหวัดได้ สำหรับผู้ประสงค์จะใช้ฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน ต้องกินฟ้าทะลายโจรขนาดต่างๆ และต้องไม่ตั้งครุฑ ใหนมบุตร ดับและไตต้องดี ไม่ได้กินยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟาริน

#### 12.ผู้ติดเชื้อปกปิดข้อมูลเสียชีวิต

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวไทย, one31, nationtv, sanook)

-รพ.พระโขนงชัย จ.บุรีรัมย์ สั่งปิด 2 วัน หลังมีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ามารักษาแล้วเสียชีวิต ตรวจพบติดโควิด ภรรยาเพิ่งมาเผยไทม์ไลน์ ทำงานเสิร์ฟอาหารที่สุขุมวิท ซอย 4

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ, แนวหน้า

-จ.บุรีรัมย์ สั่งปิดหมู่บ้านโคกสะอาด ต.ปังกู อ.พระโขนงชัย 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย เสียชีวิตแล้ว 1 ราย และมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลด้านอาหาร

#### 13.รพ.อุดรธานีกักตัวบุคลากรทางการแพทย์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-พญ.ฤทัย วรรณนิวิน ผอ.รพศ.อุดรธานี กล่าวว่า บุคลากรห้องผ่าตัดของรพ.ต้องกักตัว 100 คน ในจำนวนนี้เสี่ยงสูง 17 คน เนื่องจากมีคนของรพ.ไปติดเชื้อมาจากสถานบันเทิงในอุดรธานี ทำให้ต้องเลื่อนการผ่าตัดที่ไม่เร่งด่วนไปจนถึงสิ้น เม.ย.นี้, เลื่อนการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งไป 1 สัปดาห์

#### 14.พี่ชาย รมช.สธ. ติดเชื้อโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, คมชัดลึก, แนวหน้า, บ้านเมือง, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก,

ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, nationtv, tnnthailand, 77kaoded, thebangkokinsight)

-นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง พี่ชาย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. มีอาการไข้และเจ็บคอ เข้ารับการตรวจรักษาที่รพ.กรุงเทพระยอง พบติดเชื้อโควิด 19 อยู่ระหว่างตรวจสอบโปรแกรมทั้งหมด พบเข้าร่วมงานประชุมหลายงานและเข้ารับฟังการมอบนโยบายจาก นายกฯ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight, newtv.)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีพี่ชายติดเชื้อโควิด 19 ว่า ได้กำชับให้สอบสวนโรคและชี้แจง Time line เหมือนกับผู้ป่วยรายอื่น เพื่อความปลอดภัยของชาวระยองและผู้สัมผัสใกล้ชิด หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือเห็นว่าไม่ตรงข้อเท็จจริง ติดตามสอบถามได้ที่ สสจ.ระยอง

### 15.ติดโควิดแล้วติดซ้ำได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า จากการติดตามในอังกฤษในบุคลากรทางการแพทย์ เปรียบเทียบกลุ่มที่ติดเชื้อมาแล้วกับผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนเป็นเวลา 7 เดือน พบว่า ผู้ที่เคยติดเชื้อแล้วโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำน้อยกว่าผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน 84% ดังนั้น การติดเชื้อซ้ำสามารถเกิดขึ้นได้ แต่โอกาสน้อยกว่าคนที่ยังไม่มีเคยติดเชื้อมาก่อน

### มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, nationtv, innnews, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์, kapook)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์วันที่ 18 เม.ย. พบผู้ป่วยรายใหม่ 1,767 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 1,765 ราย และเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ 2 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 42,352 ราย หายป่วยเพิ่ม 113 ราย อยู่ระหว่างรักษา 13,568 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 101 ราย ผู้เสียชีวิตรายที่ 100 เป็นพระสงฆ์ อายุ 54 ปี เป็นโรคไตเรื้อรังและความดันโลหิตสูง เริ่มมีอาการเหนื่อยหอบ หอบสติ แพทย์ทำการพินคีนซีฟไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตวันที่ 12 เม.ย. ผู้เสียชีวิตรายที่ 101 เป็นชายไทย อายุ 70 เป็นโรคเอสแอลอี รูมาตอยด์ ไตเรื้อรัง วันที่ 5 เม.ย. มีไข้ หายใจลำบาก วันที่ 12 เม.ย. พบปอดอักเสบ อาการทรุดลงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

-ขอให้ผู้ประกอบการจัด Work from home ลดการเคลื่อนย้ายเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ในช่วง 14 วันนี้ และใช้โอกาสนี้ Big cleaning และทำแผนเผื่อระวังให้พนักงานในองค์กรยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงทั้งผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้คน และหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น ทั้งนี้ สธ.กำลังหารือเรื่องเตียงรักษาในรพ. ย้ำการพักในรพ.สนาม ห้ามเล่นการพนัน ห้ามสังสรรค์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ข่าวสด

-นายกฯ มั่นใจว่า มาตรการที่ ศบค. ดำเนินการอยู่ในขณะนี้จะสามารถทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงได้โดยเร็ว โดยรัฐบาลหลีกเลี่ยงที่จะออกมาตรการล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิว เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนมากเกินไป แต่ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค. กำหนดตัวอย่างเคร่งครัด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, mcot, innnews, sanook, thaigov)

-นายกฯ ติดตามการบริหารจัดการการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ในจังหวัดชายแดนใต้ มีเตียงรองรับ 2,000 เตียง คุมเข้มเข้า 4 ด้านทางบก ไม่กระทบการค้าชายแดน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight, innnews, tnnthailand, thaigov)

-รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีมาตรการป้องกันหน้ากากอนามัยขาดแคลน โดยมียอดการผลิต 4-5 ล้านชิ้นต่อวัน และเป็นสินค้าควบคุม ขายไม่เกิน 2.50 บาทต่อชิ้น ต้องขออนุญาตก่อนส่งออก หากประชาชนพบข้อมูลเบาะแสการจำหน่ายเกินราคาสามารถแจ้งสายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 ได้ทันที

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กว่า วันนี้อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงยา ยังคงมีเพียงพอสำหรับรักษาชีวิตบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน แต่ยังคงประมาทไม่ได้เด็ดขาด ต้องร่วมมือกันผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ประชาชาติ, thaiPBS, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, thebangkokinsight, newtv, kapook)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,767 ราย อาการหนัก 128 ราย ในจำนวนนี้ 28 รายต้องใส่

เครื่องช่วยหายใจ อากาศรุนแรงมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตได้ กรมการแพทย์อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการติดเชื้อรอบใหม่จากสายพันธุ์อังกฤษเกี่ยวกับอาการปอดอักเสบรุนแรง สำหรับการแพร่ระบาดของระลอกเดือน เม.ย. พบผู้ติดเชื้อสะสม 13,489 คน เสียชีวิตสะสม 7 คน คาดว่าภายใน 1-2 สัปดาห์ ตัวเลขผู้ป่วยจะลดลง ยืนยันว่าขณะนี้มียาฟาวิพิราเวียร์ 500,000 เม็ด เพียงพอกับการรักษาผู้ป่วย โดยรมว.สธ. สั่งให้อภ.จัดซื้อเพิ่มอีก 1,000,000 เม็ด และอยู่ระหว่างเจรจาซื้อเพิ่มอีก 1,000,000 เม็ด คาดว่าส่งมอบได้ภายในปลายเดือน เม.ย.นี้ ขณะที่วัคซีน 1 ล้านโดส กระจายไปทุกจังหวัดและฉีดไปแล้ว 608,521 โดส ปลัด สธ. ได้ให้นโยบายให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครด่านหน้า ดังนั้น 1 ล้านโดส ในเดือนเม.ย.นี้ 1.ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า 599,800 โดส และให้ฉีดครบ 100% ใน 2 สัปดาห์ 2.ควบคุมการระบาดในพื้นที่สีแดง 100,000 โดส โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3.ฉีดให้ประชาชนที่มีโรคประจำตัว 147,200 โดส 4.ฉีดให้ตำรวจ-ทหารด่านหน้า หรือเจ้าหน้าที่รัฐ 54,320 โดส ซึ่งกรณี ส.ส.จัดอยู่ในกลุ่มนี้ เพราะต้องพบกับคนจำนวนมาก และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อและทำให้ต้องกักตัวคนเป็นร้อย 5.สำรองไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน 98,680 โดส

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thebangkokinsight)

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย จากการคัดกรองเชิงรุกของกรมฯ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-15 เม.ย. จำนวน 8.3 แสนคน พบกลุ่มเสี่ยงสูงมีภาวะความเครียดสูง มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า ทำร้ายตัวเอง 38,000 คน แนะนำวัคซีนใจ 4 เข็ม ช่วยผ่านวิกฤติ ชมคนแก่-อสม.ฟื้นฟูพลังใจได้เร็ว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus

-กรมการแพทย์ เปิดแผนขึ้นตอนการทำงานสายด่วน 1668 ช่วยผู้ป่วย "โควิด-19" หาเตียงรักษาตัว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ Chiangmai news

-กรมอนามัย แนะนำประชาชนให้สวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน โดยสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยต่อเนื่องได้หลายชั่วโมง แต่ต้องสวมให้ถูกวิธีและต้องสะอาดไม่เปียกชื้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, thailandplus

-อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แสดงความเสียใจกับครอบครัว นางกฤษณา พุมมา อสม. ที่เสียชีวิตระหว่างเดินทางทำหน้าที่คัดกรองโควิดที่เทศบาลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เบื้องต้นได้ประสานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อสม.ฯ มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ญาติและครอบครัว 428,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.เจด็จ ธรรมธัชชารี เลขาธิการ สปสช. เปิดผลการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2564 จนถึงเดือนมี.ค. 2564 แบ่งเป็น ตรวจคัดกรอง 781,625 ครั้ง 1,862,074,025 บาท บริการรักษาโรค 31,488 ครั้ง 1,499,523,760 บาท

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ siangtai

-โซเชียลมีเดียแชร์ภาพการทำงานของทีมแพทย์ 4 ทีม พร้อมพยาบาล 16 คน ของรพ.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เตรียมทำ swab กลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด 19 พื้นที่ อ.สิชล มีคนแชร์และกดถูกใจเป็นจำนวนมาก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, ข่าวสด

-เลขาฯ วุฒิสภา ยอมรับพนักงานเสิร์ฟคาเฟ่ ห้อง กมธ. ติดโควิด 19 จากการขับ Grab ทหารรายได้เสริมช่วงหยุดยาวสงกรานต์ ไม่เคยเข้าอาคารวุฒิสภา ยืนยันห้องประชุมวุฒิสภา-กมธ. มีการทำความสะอาดตามมาตรฐานสาธารณสุขทุกวัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, newtv, 77kaoded)

-ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจความพร้อมรพ.สนาม (เอราวัณ 2) สนามบางกอกอารีนา เขตหนองจอก ซึ่งเป็นรพ.สนามแห่งที่ 4 ของกทม. รองรับผู้ป่วยได้ 400 เตียง เปิดให้บริการ 19 เม.ย.นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, techsauce, สำนักข่าวอิศรา, thestandard, thebangkokinsight, innnews, sanook, newtv.)

-นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประกาศเตรียมงบ 200 ล้านบาท ช่วยเหลือรพ.สนาม พร้อมฝากถึงภาครัฐและนายคาฯ ให้เอกชนนำเข้าวัคซีน เพื่อเร่งแก้วิกฤติครั้งนี้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, สปริงนิวส์, innnews, newtv.

-SUPER POLL เสนอผลสำรวจประชาชนจำนวน 1,506 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 77.7 เชื่อบุคลากรทางการแพทย์และอสม. ก.สาธารณสุข ทำงานดี เสียสละ รองลงมา ร้อยละ 64.6 ระบุ การทำงานของผู้ว่าฯ น่าเชื่อถือ ร้อยละ 62.6 ระบุ มีการทุจริตในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดทำโควิดแพร่ ร้อยละ 61.8 ระบุ มีความเคร่งครัดบังคับใช้กฎหมายป้องกันโควิดในระดับจังหวัด ร้อยละ 60.7 ระบุ การบริหารจัดการปัญหาโควิดโดย อบจ. และหน่วยอื่น ๆ ทำได้ดี ร้อยละ 60.5 ระบุ คุณภาพการให้บริการจากเจ้าหน้าที่รัฐโดยรวมดี ร้อยละ 59.8 ระบุ คุณภาพการให้บริการเอาใจใส่ลูกค้าของธุรกิจต่าง ๆ โดยรวมดี ร้อยละ 59.8 ระบุ การทำงานของผู้บังคับการตำรวจจังหวัด น่าเชื่อถือ ร้อยละ 58.7 ระบุ นักการเมืองลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน และร้อยละ

## ประเด็นข่าว

51.3 ระบุ ผลผลิตทางการเกษตรและธุรกิจด้านการเกษตรดี นอกจากนี้ ร้อยละ 60.5 ระบุ ผลกระทบ ความเสียหาย ในช่วงโควิดรอบใหม่อยู่ในระดับมากที่สุดถึงมากที่สุด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, tnthailand, 77kaoded, nationtv.)

-กรมการขนส่งทางราง ประกาศให้รถไฟ-รถไฟฟ้า ลดบริการหลังเวลา 23.00

-กรมเจ้าท่า สั่งผู้ประกอบการเรือโดยสารในเขตกรุงเทพฯ และภูมิภาค ปรับลดการวิ่งเรือเวลา 23.00-04.00 น. ขอให้ประชาชนงดเดินทางไปที่คับคอบสูงสุด 18 จังหวัด

-รมว.การอุดมศึกษา สั่งมหาวิทยาลัยงดการสอนในสถานที่และจัดการเรียนออนไลน์แทน พร้อมให้พิจารณาจัดตั้งรพ.สนาม

-สสจ.เชียงใหม่ เผย การระบาดระลอกเม.ย. อัตราการติดเชื้อของผู้สัมผัสเสี่ยงที่เข้ารับการตรวจลดลงเหลือ 1% สะท้อนสามารถควบคุมโรคได้ต่อเนื่อง เตรียมเร่งสุ่มตรวจในชุมชนหาผู้ติดเชื้อซ่อนเร้น

-จ.สุรินทร์ สั่งปิด 1 หมู่บ้าน และเตรียมจัดตั้งรพ.สนามแห่งที่ 2

-ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ออกคำสั่งให้ผู้ที่ปกปิดใบหน้า มีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อฯ หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่ 19 เม.ย.เป็นต้นไป

-รพ.ราชทัณฑ์ เปิดตรวจคัดกรองเชื้อโควิดให้แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และบุคลากรในสังกัดก.ยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่มีประวัติเสี่ยง 100 คนต่อวัน

-กฟผ. มอบผู้ตรวจโควิดช่วยรพ.สนาม จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ หากรพ.สนามใดต้องการผู้ตรวจโควิด สามารถติดต่อได้ที่ ผอ.ฝ่ายแพทย์และอนามัย กฟผ. ที่ arthit.u@egat.co.th โดยจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

-จ.ฉะเชิงเทรา เตรียมเปิดรพ.สนาม ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ โดยรพ.พุทธโสธร ขนาด 90 เตียง ในวันที่ 19 เม.ย.นี้ ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.พนมสารคาม มีการแยกชาย-หญิง และมีทีมแพทย์พยาบาลเฝ้าดูอาการผ่านระบบ Intercom

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ nationtv

-แพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา ดูแลผู้ป่วยทารกวัย 4 วัน ติดเชื้อจากครอบครัว ส่งมาจากรพ.นครบุรี โดยพ่อ-แม่ อาการไม่รุนแรง แต่พ่อมีน้ำหนักร่วง ค่อนข้างมาก ถือเป็นปัจจัยเสี่ยง สำหรับทารกแรกเกิดมีไข้สูง อาจมีแนวโน้มภาวะปอดอักเสบ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, nationtv.

-รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา เคลื่อนย้ายหญิง อายุ 17 ปี ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง ที่ประสบอุบัติเหตุกระดูกขาหัก 2 ท่อน มารักษาที่รพ.มหาราชนครราชสีมา และต่อมาตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 จึงแจ้งให้กลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสกับผู้ป่วยในระหว่างปฐมพยาบาล ทั้งอาสาสมัครกู้ภัย และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา และพลเมืองดี มาตรวจหาเชื้อด่วน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, nationtv, innnews

-เพจข่าวอุดร ข่าวโฮมเคเบิ้ล เผยแพร่เรื่องราวของเด็กน้อยวัย 6 ขวบ ต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง หลังจากแม่และพี่สาวติดโควิด 19 ในพื้นที่บ้านโนนภูทอง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ด้าน พม.จังหวัดอุดรธานี จะลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือต่อไป ปัจจุบันเด็กอยู่ในความดูแลของรพ.สต.กิ่งคำ ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ประจำหมู่บ้านโนนภูทอง โดยหากตรวจรอบที่ 2 พบว่าเด็กติดเชื้อ จะส่งเข้ารับการรักษาที่รพ.อุดรธานีร่วมกับมารดาและพี่สาว หากตรวจไม่พบเชื้อ จะมีญาติมาดูแลจนกว่ามารดาจะออกจากรพ.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-หลังมีการแชร์คลิปญาติแอบนำของกินของใช้มาให้กับผู้ป่วยโควิด 19 บริเวณหลังตึกรพ.สวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) ล่าสุด รพ.กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริง และจะปรับปรุงระบบดูแลความปลอดภัยและดูแลสถานที่ให้เคร่งครัด รวมถึงชี้แจงให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจถึงความสำคัญของกฎระเบียบ เพื่อการป้องกันการแพร่กระจายโรคไปสู่ญาติและชุมชน

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

**ข้อกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-นายอเนก ทิมทับ เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน ระบุ ได้ยื่นหนังสือถึงผู้บริหาร สธ. ขอให้พิจารณากำหนดตำแหน่งใหม่เป็นวิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ สำหรับนักสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน โดยขณะนี้ นายวิชณุ เครืองาม รองนายกฯ ได้รับทราบเรื่องและมอบให้ ก.พ.ศึกษาความเป็นไปได้ และก.พ.ได้แจ้งสภาการสาธารณสุขให้นำเรื่องเสนอ.ก.พ. สธ. พิจารณาและแจ้งมติให้ ก.พ. ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

**การฆ่าตัวตายจากความเชื่อ**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, มติชน

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณี นายธรรมกร วังปรีชา อายุ 68 ปี อดีตเจ้าสำนักสงฆ์สงฆ์หินกอง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งลาสิกขาเมื่อวันที่ 14 เม.ย. และสร้างอุปกรณ์คล้ายเครื่องกียอดินตัดศีรษะตัวเองภายในสำนักสงฆ์ เมื่อวันที่ 15 เม.ย. เนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา ว่า กรณีนี้มีการวางแผนฆ่าตัวตายมานานกว่า 5 ปี มีคนทราบจำนวนมากแต่ไม่มีใครห้าม อาจเป็นการผสมกันระหว่างความเชื่อและความคิด เมื่อนานวันเข้าก็เชื่อตามความคิด และอาจส่งต่อความเชื่อให้ขยายวงกว้าง กรมฯ จะส่งทีมลงไปดูผลกระทบในชุมชน หากพบผู้มีภาวะอ่อนไหวมากจะหามาตรการป้องกัน และขอความร่วมมือไม่เผยแพร่/ส่งต่อข้อมูลขั้นตอนการฆ่าตัวตาย เพราะหลายครั้งพบว่าทำให้เกิดการลอกเลียนแบบ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเปราะบาง

**นัายาบ้วนปากจากสารสกัดข้าวไทย**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-รศ.ดร. ทพ.ญ.ศรัญญา ตันเจริญ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เผย ม.มหิดลได้คิดค้นนวัตกรรมน้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดข้าวไทยที่ปลูกแบบอินทรีย์ เพื่อผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาโรคในช่องปาก และต่อยอดนวัตกรรมเพื่อลดผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งศีรษะและลำคอ อยู่ระหว่างขอเครื่องหมายรับรองจาก อย.

**ขอใช้สิทธิ UCEP**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, amarintv

-แตงโม นิดา นักแสดง ทวงความยุติธรรมแทนเพื่อนที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วเกิดอุบัติเหตุ ขอเข้ารับการรักษาโดยใช้สิทธิ UCEP ยูเซป แต่แพทย์ประเมินอาการบาดเจ็บว่าไม่เข้าเกณฑ์ ชัดแย้งกับผล CT SCAN จึงเตรียมยื่นอุทธรณ์

**ข่าวประเด็นผลกระทบ**

-